

V/v Thành lập chi hội cựu SV các khoa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa

Hiện nay, cựu sinh viên các khoa đã hình thành một cách tự phát và đang hoạt động còn nhỏ lẻ, theo nhóm, khóa học như họp mặt kỉ niệm ngày tốt nghiệp ra trường, họp mặt nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), sinh nhật bạn bè... Bên cạnh đó, cựu sinh viên nhiều khoa tìm được nguồn học bổng giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi rất đáng trân trọng.

Trước tình hình thực tế của Trường và của khoa, để thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên Trường gửi đến Ban chủ nhiệm các khoa xin hỗ trợ thành lập chi hội cựu sinh viên của khoa nhằm tập hợp các thế hệ cựu sinh viên, học viên từng học tập tại trường từ ngày thành lập Trường (năm 1957); góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của sinh viên nhà trường và niềm tự hào là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và là cầu nối giữa các thế hệ sinh viên nhiều thế hệ đóng góp xây dựng và phát triển khoa và nhà trường trong thời gian tới.

Từ nay đến hết tháng 10 năm 2020, Ban chủ nhiệm các khoa hiệp thương với các nhóm cựu sinh viên để thành lập chi hội gồm: Chi hội trưởng, các chi hội phó và các ủy viên (số lượng các chi hội phó các các ủy viên không hạn chế). Ban chấp hành chi hội là cựu sinh viên có thể là những anh/chị đang làm việc tại Trường, tại các khoa hoặc là những anh/chị đang làm việc bên ngoài. Chọn những anh/chị có điều kiện về thời gian, có uy tín tập hợp được cựu sinh viên trong khoa biết nhiều sẽ thuận tiện cho chi hội sau này.

Sau khi thành lập, chi hội các khoa sẽ phối hợp với khoa tham gia họp, hội nghị; tham gia vào các hoạt động dạy học, phản biện các dự thảo, tham gia tổ chức các hoạt động của khoa góp phần xây dựng khoa phát triển; tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt ... cho cựu sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cựu sinh viên và sinh viên hiện đang học tập tại khoa.

Thăm hỏi và vận động đóng góp, hỗ trợ cho các cựu sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thăm hỏi các cựu cán bộ, thầy, cô giáo đã nghỉ hưu, từ trần...

Rất mong các khoa quan tâm giúp đỡ để có chi hội trong tháng 10/2020 này.

Trân trọng./.

**BAN LIÊN LẠC**  
**TT. BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN**  
HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHS-P.TP.HCM

  
**Huỳnh Công Ba**